

**THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**Tập đoàn**”, “**HAGL**”) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hoạt động của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường, việc xuất khẩu chuối và kinh doanh heo ăn chuối vẫn ngày ngày diễn ra tại các nông trường/nông trại, cảng biển, các cửa hàng thực phẩm Bapi Food và chuỗi cửa hàng của các đối tác liên kết với Công ty Bapi HAGL. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang nuôi thí điểm gà thả vườn và đang triển khai bán sản phẩm này tại các cửa hàng Bapi Food.

Ngày 10/11/2022 vừa qua, Công ty cũng đã có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2022 với các số liệu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế cụ thể, theo đó, lợi nhuận sau thuế trong 10 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn là 1.001 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch đề ra trong năm 2022. **Do đó, với kết quả hoạt động kinh doanh khả quan như hiện nay, Công ty chắc chắn sẽ vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã đề ra cho năm nay.**

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, giá cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: HAG) đã ghi nhận các phiên giảm điểm liên tục trong khi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn vẫn đang diễn ra bình thường và thực tế đang tăng trưởng tốt gấp nhiều lần so với cùng kỳ các năm trước. Điều này phần lớn do ảnh hưởng bởi thị trường chung, khi mà chỉ số VN-INDEX liên tục giảm mạnh và đã về tiệm cận gần 900 điểm, việc thị giá giảm mạnh xảy ra với hầu hết các mã cổ phiếu trên thị trường, vì vậy có thể thấy nguyên nhân giá cổ phiếu giảm là vì thị trường chứng khoán đã bị khủng hoảng niềm tin, do cung cầu của thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

Chính vì vậy, nhằm khẳng định về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và chứng minh sự tăng trưởng của Công ty, để Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định phù hợp và tạo sự yên tâm đối với các cổ đông đầu tư dài hạn. Công ty trân trọng kính mời các cổ đông sở hữu số lượng trên 500.000 cổ phiếu HAG tại thời điểm 15/11/2022 và đại diện các nhóm cổ đông nhỏ lẻ (tổng số cổ phiếu HAG của mỗi nhóm cổ đông là 500.000 cổ phiếu tại thời điểm 15/11/2022) tham gia hành trình tham quan các dự án của Tập đoàn tại 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia. Thời điểm dự kiến giữa tháng 12 năm 2022 (Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ms.Phương: 028 62649118, việc đăng ký tham gia sẽ kết thúc khi đủ số lượng dự kiến là 40 người).

Công ty khẳng định sẵn sàng công khai và cung cấp các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn để Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể đánh giá đầy đủ và chính xác tình hình tăng trưởng của HAGL.

Một lần nữa, Ban lãnh đạo Công ty xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Quý Cổ đông và Nhà đầu tư đã quan tâm, tìm hiểu và đặt niềm tin dành cho HAGL trong suốt thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**